

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p><b>ปัญหาแม่วัยรุ่น</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พ่อแม่วัยรุ่นทำร้ายลูกจนเสียชีวิต โดย พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ระบุว่า การใช้ความรุนแรงในพ่อแม่วัยรุ่น อาจมีปัจจัยสะสมจากการที่บุคคลเหล่านั้นขาดการพัฒนากระบวนการคิดด้านคุณธรรมตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก ส่วนใหญ่จะขาดความอบอุ่นในครอบครัว เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรุนแรง จนเห็นการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องที่ปกติ นอกจากนั้น แม่วัยรุ่นอาจมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ซึ่งถ้าแม่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นและตั้งท้องขณะไม่พร้อม จะยิ่งเกิดขึ้นได้ง่าย ส่วนในพ่อแม่วัยรุ่นที่เป็นฝ่ายก่อเหตุ สาเหตุสำคัญนอกจากความไม่พร้อม ยังมีกรณีการใช้สารเสพติด ทำให้ขาดความยับยั้งคิด บางรายมีอาการจิตเภท เช่น โรคหวาดระแวง ไบโพลาร์ หรือมีบุคลิกภาพแปรปรวน ซึ่งมักจะมีอารมณ์ร้อน</p>
เดลินิวส์	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจเวต สรรนามวาท ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมป้องกันโรคมือเท้าปาก ภายใต้โครงการ "4 ดี 10 เกณฑ์มาตรฐาน" ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพรับ "เปิดเทอมใหม่" ว่า โรคที่เกิดกับกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มากที่สุด ได้แก่ โรคไข้หวัด โรคมือเท้าปาก โรคสุกใส โรคตาแดงและโรคอุจจาระร่วง ซึ่งติดต่อกันได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มเด็กเล็กมาอยู่ร่วมกันในโรงเรียน สนามเด็กเล่น สำหรับโรคที่ได้เฝ้าระวังมากคือ โรคมือเท้าปาก มีการแพร่ระบาดเป็นประจำทุกปี โดยเฝ้าระวังศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งกทม.ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคกำหนดมาตรการดูแลป้องกันให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเด็กมากที่สุด</p> <p>นพ.เมธีพนธ์ ชาดะเมธิกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 พ.ค. 2560 พื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ทั้งหมด 2,340 ราย เป็นกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ขวบมากที่สุด กทม.จึงเตรียมมาตรการดูแลศูนย์เด็กเล็ก กทม. กว่า 300 แห่ง อย่างเข้มข้นเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์	<p><b>ฉลากอาหารปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.เดินทางโครงการอาหารปลอดภัย ปี 2560 มุ่งเน้นให้มีการอ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก โดยการลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มชุมชน นำร่องที่จังหวัด เชียงรายและชลบุรี</p> <p>ด้าน น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผอ.สำนักอาหาร กล่าวถึงความคืบหน้าการควบคุมปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ว่า ขณะนี้อยู่ในพ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่แล้ว โดยผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ จะต้องมีความหวานไม่เกินร้อยละ 10 คาดว่ากฎหมายจะออกมาทันใช้ภายในปี 2560</p>
M2F แนวหน้า มติชน	<p><b>เตือนเห็ดพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงฤดูฝนพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นประจำ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการทดสอบพิษของเห็ดตามภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การจุ่มขี้เถ้าลงในหม้อต้มเห็ด การนำไปต้มกับข้าวสาร เป็นวิธีที่ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดไซ่ห่าน เห็ดโมงไก่อ เห็ดระโงก หรือเห็ดระงาก ขณะที่ยังเป็นดอกอ่อนหรือดอกตูมมารับประทาน เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นเห็ดพิษหรือไม่ เพราะลักษณะดอกตูมภายนอกจะเหมือนกัน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา	<p><b>ดูแลสุขภาพเด็กช่วงเปิดเทอม</b></p> <p>-เสนอข้อมูลจาก นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. แนะนำพ่อแม่และครูดูแลเด็กช่วงเปิดเทอม เพื่อป้องกันโรคไข้หวัด โดยสอนให้เด็กปฏิบัติตามสุขบัญญัติจนเป็นนิสัย ได้แก่ 1.ให้เด็กล้างมือให้สะอาด 2.พาเด็กทำกิจกรรมออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือเย็น 3.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 4.ไม่นอนเกิน 4 ชั่วโมง และ 5.ใช้ช้อนกลางขณะรับประทานอาหาร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p><b>อบรมการตรวจสอบคุณภาพตู้น้ำหยอดเหรียญ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑิต สฤษฏีชัยกุล นพ.สจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า สจ.บุรีรัมย์จัดอบรมให้ความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด อปท. เทศบาล และอบต.กว่า 200 แห่ง เกี่ยวกับวิธีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของตู้น้ำหยอดเหรียญ เพื่อเป็นแนวทางในการออกเทศบัญญัติควบคุมตู้น้ำหยอดเหรียญที่ติดตั้งตามหมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ ทั้งจังหวัดกว่า 1,000 ตู้ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค</p>
ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์ M2F แนวหน้า	<p><b>ศูนย์ทดสอบวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ม.นเรศวร จัดตั้งศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตามหลักการมาตรฐานสากล OECD GLP เพื่อตรวจสอบคุณภาพประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ในมนุษย์ ได้แก่ วัคซีนชีววัตถุ ยา สมุนไพร อาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งนี้ สถาบันสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองเพื่อให้บริการได้ภายใน 3 ปี ที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจึงมีมติเห็นชอบให้ สวช.เสนอกรม. ของบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว นับเป็นการต่อยอดพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนความมั่นคงทางด้านวัคซีนได้อย่างยั่งยืน</p>
กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์	<p><b>น้ำมันรำข้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ.เตรียมจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิ ต่อยอดจากเซรั่มน้ำมันรำข้าว ซึ่งได้ท้าววิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยี พบว่า น้ำมันรำข้าวช่วยให้ผมงอกใหม่ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีกว่าวิตามินอี 8 เท่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวจะใช้วัตถุดิบจากแปลงเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล นำมาผ่านการบดเย็นทันทีหลังการสีภายใน 24 ชั่วโมง ปราศจากสารเคมีทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพในราคาไม่แพง และเป็นการส่งเสริมการทำนาแบบปลอดภัยและมี ตั้งเป้าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวในปี 2560 ไม่ต่ำกว่า 80 ล้านบาท</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>บุหรี</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก พบว่าคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 1 คน จะมีผู้สูบบุหรี่ที่ป่วยโรคร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ที่ยังมีชีวิตอยู่ 20 คน และจากข้อมูลการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 5 หมื่นคนเศษ จะมีคนป่วยด้วยโรคเรื้อรังจากบุหรี่ยี่สิบกว่าถึง 1 ล้านกว่าคน</p> <p>ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 15 ของประเทศที่มีภาระการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยมีคนไทยที่สูบบุหรี่ 11 ล้านคน ชายไทยยังสูบบุหรี่ ร้อยละ 40 ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันเร่งรัดการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการควบคุมยาสูบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการสูบบุหรี่โดยเฉพาะในคนที่ยากจน ซึ่งนอกจากจะลดจำนวนผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการลดปัญหาความยากจน และภาระงบประมาณการรักษาพยาบาลของประเทศด้วย</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โครงการ 3 ล้าน 3ปี เลิกบุหรีทั่วไทย</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึง นายมงคล เงินแจ่ม ผอ.รพ.สต.บ้านวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ได้รับฉายาว่า “หมออนามัยหักดิบ” เป็นคนแรกที่ประกาศตัวว่าจะเลิกบุหรีของ “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” และตัดสินใจใช้วิธีเลิกบุหรีแบบหักดิบ โดยนำอุปกรณ์สูบบุหรีทั้งหมดไปประธานที่ประชุมไป และเริ่มต้นหยุดบุหรีทันที พร้อมทั้งรณรงค์เลิกบุหรีโดยจัดงานทำชวนตีม้ำสาบานเลิกบุหรีแบบหักดิบทั้งหมู่บ้าน มีทั้งลูกบ้านและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมตีม้ำสาบาน ประกาศตนเองว่าจะเลิกบุหรีตลอดชีวิตกันหลายสิบคน</p>
สยามรัฐ	<p><b>ลำปางเลิกสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีชาวบ้าน ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครคัดค้านโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ ที่เทศบาลนครลำปางได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ นพ.สจ.ลำปาง ปศุสัตว์ จ.ลำปาง ท้องถิ่น จ.ลำปาง ผอ.รพ.มะเรียงลำปาง ผอ.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง และ ผอ.รพ.เขลางค์นคร-ราม ลำปาง นายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประกาศยุติโครงการฯ และขอโทษเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เจ้าของพื้นที่ ประชาชน ต.กล้วยแพะ และผู้เกี่ยวข้อง ที่สร้างความไม่สบายใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p><b>โรคอหิวาต์ในเฮติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ รายงานต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เสนอแนะให้อินย่ายงบประมาณ 40.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,390 ล้านบาท) จากกองทุนหารรักษาสันติภาพ เพื่อไปช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของอหิวาต์โรคนิเอดี กว่า 800,000 ราย ขณะที่การแพร่ระบาดของอหิวาต์โรคนิเอดีในเฮติยังคงรุนแรง มีผู้เสียชีวิตถึงวันที่ 22 พ.ค. 361 ราย</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch